



ประกาศคณะกรรมการแพทย์

เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัตินักวิจัย (เพิ่มเติม) สำหรับการยื่นขอรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัย ฉบับที่ ๓.๐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยและแนวทางปฏิบัติสากล อันจะทำให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและดำเนินการอย่างมีจริยธรรม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรมการวิจัย (เพิ่มเติม) สำหรับนักวิจัย ดังนี้

๑. นักวิจัยที่เป็นบุคลากรหรือนักศึกษาในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยไม่ว่าจะนอกคณะหรือในคณะ ต้องยื่นโครงการวิจัยทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์
๒. นักวิจัยที่เป็นบุคลากรหรือนักศึกษาในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ และเป็นเพียงผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการวิจัยอยู่นอกสังกัดคณะฯ หากดำเนินการวิจัยในคณะฯ ในกรณีที่มีปฏิสัมพันธ์หรือใช้หัตถการกับอาสาสมัครในคณะเทคนิคการแพทย์ ต้องยื่นโครงการวิจัยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์
๓. นักวิจัยที่เป็นบุคลากร หรือนักศึกษานอกสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในคณะเทคนิคการแพทย์ ต้องยื่นโครงการวิจัยทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์
 - ๓.๑ โครงการวิจัยที่ก่อความเสี่ยงสูง หรือเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีความเปราะบางสูง ต้องมีอาจารย์ หรือบุคลากรที่สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือที่ปรึกษาโครงการวิจัย ทั้งนี้ การแบ่งสัดส่วนภาระงานและการมีชื่อในการเสนอผลงานตีพิมพ์ หรือประโยชน์อื่นใด ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย หรือผู้สนับสนุนตกลงกัน และสอดคล้องกับจรรยาวิชาชีพนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยให้แนบสำเนาหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของบุคลากรคณะฯ ที่ระบุว่าจะอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยจำนวน ๑ ฉบับมายังคณะฯ
 - ๓.๒ โครงการวิจัยที่มีการส่งแบบสอบถามมายังบุคลากร หรือขอเข้าสัมภาษณ์บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเก็บข้อมูลไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย หรือวิเคราะห์งาน และโครงการดังกล่าวเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายสถาบัน ให้นักวิจัยยื่นขออนุญาตจากคณบดีโดยตรงโดยแนบหนังสือรับรอง

จริยธรรมทางการวิจัยจากสถาบันต้นสังกัด (ถ้ามี) ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องยื่น
โครงการวิจัยขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะ
เทคนิคการแพทย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(ศาสตราจารย์ ดร. สากร พรประเสริฐ)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์